

Đức Hộ Pháp

Đức Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

(Đệ thập niên)

Văn Phòng
Nội Chánh

Tòa Thánh Tây Ninh ngày 11 tháng 10 Âm-Hội
(Le 6 Novembre 1935)

B Ồ - C Á O

Quyền Ngọc Chánh-Phối-Sư

Kính gọi cho chư Chức-Sắc Thiên-Phong, chư Đạo-Hữu Nam-Nữ
Kính-chư Hiền-Huynh-Hiền-Hữu, Hiền-Tỷ-Hiền-Muội
Nghĩ-vi ĐẠI-ĐẠO TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ đương-buổi-sơ khai,
trên các đấng Thiêng-Liêng chưa giản cho đủ thứ kinh, thì phải
dùng các thứ kinh Minh-Lý trong một thời-giang theo Thánh
giáo. Tuy vậy, mà lòng chí thành của chư Hiền-Hữu đều ước
ao nguồn vọng cho có kinh TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ, đã lâu, bởi đó
nên Thiên-Tùng Nhơn-Nguyên, ngày nay Đại-Tử Phụ có cho các
Đấng Thiêng-Liêng giảng cơ cho đủ các thứ kinh như sau đây:
Cầu-siêu-cầu-cửu, về quan, hôn, tan-sự và kinh đọc hằng ngày
Ấn, Ngũ, Nhập-Hội, Di-Đường, Tâm-Thánh vân-vân . . .

Đó là đại-hồng-phước cho chúng-sanh, nên định ngày 15 lễ
Hạ-Nguơn này có lập lễ thỉnh kinh long-trọng tại Hiệp-Thiên-Đài
về Bửu-Điện có Đức-Hộ-Pháp làm lễ và giảng kinh, các đều mẫu
nhiệm trong kinh cho toàn-Đạo rõ.

Tiền-Chức xin mời Chư-Thiên-Phong, Chư-Chức-Sắc, Đạo-
Hữu, Nam-Nữ, giờ ấy mặc Thiên-Phục, Đạo-Phục sấp hai hàng
dài theo con đường Bình-Dương-Đạo về tới Hộ-Pháp Đường hầu
lễ thỉnh kinh, Đồng-Nhi-Nam-Nữ phải cầm một cành hoa.

Y theo chương-trình sau đây:

a/ Đứng 3 giờ chiều 15, Thiên-Phong Chức-Sắc Nam-Nữ sấp
hàng dài theo con đường Bình-Dương-Đạo tùy theo đấng cấp.

b/ Hai vị Thiên-Phong Phối-Sư, một Nam, một Nữ mặc Thiên-
Phục đem xe rước Đức-Hộ-Pháp và thỉnh kinh đến Bửu-Điện dựng
Ngài cầu-nguyên và giao kinh qua Cửu-Trùng-Đài.

c/ Tại Bửu-Điện phải có sắm một cái bàn nhỏ để một cuốn
Tân-Luật, Pháp-Chánh-Truyền, và một bình bông. Khi Đức Hộ-
Pháp đến thì Ngài đưa kinh đi trên Tân-Luật, và Pháp-Chánh-
Truyền, rồi Đại-Thiên-Phong và 4 vị Chánh-Phối-Sư qui trước
Bửu-Điện mà thỉnh kinh, lãnh rồi thì nhặt đồ ngính tiếp và đồ 3
hồi chuông trống.

d/.— Đức Hộ-Pháp giải kinh cho chúng sanh mà thi hành y lệnh.

e/.— Đồng Nhi thi đứng trước Thiên-Phong, gần Hộ-Pháp-Đường hầu. Khi Ngài lên xe đi thi Đồng-Nhi cũng đi trước, Thiên-Phong. Đạo-Hữu đi kể sau.

Nhập vào Bửu-Điện, đứng chính Đàn như thường, chờ làm lễ rồi thi quì cầu nguyện, lạy đội ơn ĐẠI-TỬ-PHỤ và các Đấng-Thiên-Liêng, đoạn chính Đàn lại có thứ tự dặng nghe Đức-Hộ-Pháp giải nghĩa kinh, thi Chức-Sắc Thiên-Phong đều tụng kinh mới rồi giải tán.

Nay kính

Quyền Ngọc Chánh Phối Sư,
Ký tên: Ngọc-Trọng-Thành



Imprimerie

Chai Hoa An Quán Coi Chinh Tiy Nho

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Đệ thập niên)

Văn Phòng
Nội Chánh

Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 11 tháng 10 Ất Hợi
(Le 6 Novembre 1935)

BỐ CÁO

Quyền Ngọc Chánh Phối Sư

Kính gửi cho chư Chức Sắc Thiên Phong, chư Đạo Hữu Nam Nữ.

Kính chư Hiền Huynh, Hiền Hữu, Hiền Tỷ, Hiền Muội.

Nghĩ vì ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ đương buổi sơ khai trên các Đấng Thiêng Liêng chưa giáng cho đủ thứ kinh, thì phải dùng các thứ kinh Minh Lý trong một thời gian theo Thánh Giáo. Tuy vậy, mà lòng chí thành của chư Hiền Hữu đều ước ao ngưỡng vọng cho có kinh TAM KỲ PHỔ ĐỘ, đã lâu, bởi đó nên Thiên Tùng Nhơn Nguyện, ngày nay Đại Từ Phụ có cho các Đấng Thiêng Liêng giáng cơ cho đủ các thứ kinh như sau đây: Cầu siêu, cầu cứu, về quan, hôn, tang sự và kinh đọc hàng ngày Ăn, Ngủ, Nhập Hội, Đi Đường, Tắm Thánh, vân vân...

Đó là đại hồng phước cho chúng sanh, nên định ngày 15 Lễ Hạ Ngươn này có lập Lễ Thỉnh Kinh long trọng tại Hiệp Thiên Đài về Bửu Điện có Đức Hộ Pháp làm lễ và giảng kinh, các điều màu nhiệm trong kinh cho toàn Đạo rõ.

Tiểu Chức xin mời Chư Thiên Phong, Chư Chức Sắc, Đạo Hữu, Nam Nữ, giờ ấy mặc Thiên Phục, Đạo Phục sắp hai hàng dài theo con đường Bình Dương Đạo về tới Hộ Pháp Đường hầu Lễ Thỉnh Kinh, Đồng Nhi Nam Nữ phải cầm một cành hoa.

Y theo chương trình sau đây:

a/. Đúng 3 giờ chiều 15, Thiên Phong Chức Sắc Nam Nữ sắp hàng dài theo con đường Bình Dương Đạo tùy theo đẳng cấp.

b/. Hai vị Thiên Phong Phối Sư, một Nam, một Nữ mặc Thiên Phục đem xe rước Đức Hộ Pháp và thỉnh kinh đến Bửu Điện dâng Ngài cầu nguyện và giao kinh qua Cửu Trùng Đài.

c/. Tại Bửu Điện phải có sắm một cái bàn nhỏ để một cuốn Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, và một bình bông. Khi Đức Hộ Pháp đến thì Ngài đưa kinh đi trên Tân Luật, và Pháp Chánh Truyền, rồi Đại Thiên Phong và 4 vị Chánh Phối Sư quì trước Bửu Điện mà thỉnh kinh, lãnh rồi thì nhạc đổ nghinh tiếp và đổ 3 hồi chuông trống.

d/. Đức Hộ Pháp giải kinh cho chúng sanh mà thi hành y lệnh.

e/. Đồng Nhi thì đứng trước Thiên Phong, gần Hộ Pháp Đường hầu. Khi Ngài lên xe đi thì Đồng Nhi cũng đi trước, Thiên Phong, Đạo Hữu đi kế sau.

Nhập vào Bửu Điện, đứng chỉnh Đàn như thường, chờ làm lễ rồi thì quì cầu nguyện, lạy đội ơn ĐẠI TỪ PHỤ và các Đấng Thiêng Liêng, đoạn chỉnh Đàn lại có thứ tự dâng nghe Đức Hộ Pháp giải nghĩa kinh, thì Chức Sắc Thiên Phong đều tụng kinh mới rồi giải tán.

Nay kính

Quyền Ngọc Chánh Phối Sư

Ký tên: Ngọc Trọng Thanh

Inprimerie

Thái Hòa Ấn Quán Tòa Thánh Tây Ninh